



TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
156 Trần Phú, Tp. Đà Nẵng, Việt Nam - Đt: (084. 236) 3826628
Email: vptgmdn@gmail.com ; Website: www.giaophandanang.org

THÔNG BÁO

**V.v. LÃNH ON TOÀN XÁ DÀNH CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
ĐƯỢC KÉO DÀI SUỐT THÁNG 11/2021**

Kính gửi: **Quý Cha, quý Phó tế,
Quý Tu sĩ, Chứng sinh
và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.**

Văn Phòng Tòa Giám Mục Đà Nẵng xin được thông báo:

Ngày 27/10/2021, Tòa Ân giải Tối cao đã công bố sắc lệnh cho phép các tín hữu được lãnh nhận Ôn Toàn Xá dành cho các tín hữu đã qua đời kéo dài suốt tháng 11 năm 2021 này. Theo đó, Tòa Ân giải Tối cao “xác nhận và mở rộng trong trọn tháng 11 năm 2021 tất cả các ơn ích thiêng liêng đã được ban ngày 22 tháng 10 năm 2020, qua sắc lệnh số 791/20/I”.

Cụ thể :

1. Ôn Toàn Xá được ban cho những ai viếng nghĩa trang và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, thông thường chỉ từ ngày 01-08/11, có thể chuyển sang các ngày khác đến hết tháng 11. Những ngày này, do mỗi tín hữu tự chọn, có thể tách biệt nhau (không cần các ngày liên tiếp).

2. Việc lãnh nhận Ôn Toàn Xá vào ngày 02/11, ngày lễ “cầu nguyện cho các tín hữu qua đời”, khi viếng nhà thờ hoặc nhà nguyện và đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính, có thể dời không chỉ vào ngày Chúa Nhật trước hoặc sau đó, hoặc vào ngày lễ Các Thánh, mà còn có thể vào một ngày nào khác của tháng 11, do mỗi tín hữu tự chọn.

3. Đối với những người già, người bệnh hoặc những ai vì lý do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà, cũng có thể lãnh nhận Ôn Toàn Xá, miễn là họ hiệp nhất thiêng liêng với các tín hữu khác, hoàn toàn xa lánh tội lỗi và với ý hướng thực hành ba điều kiện thông thường: xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Họ có thể làm việc này trước một bức ảnh Chúa Giêsu hay Đức Mẹ, đọc kinh cầu cho những người đã qua đời hoặc một bài đọc Kinh Thánh vv... để dâng cho Chúa những đau khổ và khó khăn của mình.

Vậy xin được thông báo để mọi thành phần Dân Chúa Giáo phận được biết.

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 10 năm 2021

Văn Phòng Tòa Giám Mục



Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo